

# ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านหัตถกรรม)

เทศบาลตำบลกระเจัน อำเภอร่องทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชื่อผู้ประกอบการ/กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมผ้าต้นมือ

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่ม/ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน แผ่นโซว์ข้าง และเสื่อผ้า

ที่อยู่ : เลขที่ 142 หมู่ 3 (บ้านดอนยายเหม) ตำบลกระเจัน อำเภอร่องทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 081-8041-935, 035-459-919

. ประวัติความเป็นมา

มีการรวมกลุ่มหัตถกรรมผ้าต้นมือ ปี พ.ศ.2532 ได้เป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าต้นมือ สินค้า OTOP ปี พ.ศ.2546

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าต้นมือ ปี พ.ศ.2548

## 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมาชิกกลุ่มได้ทำผ้าไหมต้นมือ โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งมีแห่งเดียวของ จังหวัดสุพรรณบุรี

- กระบวนการผลิต

ในการผลิตผ้าห่ม/ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน คือ

- 1) นำแบบจากลูกค้ามาวางบนผ้า มาเขียนแบบ แล้วทำการสอย
- 2) เมื่อสอยเสร็จ นำไปซักกรีด แล้วเขียนลาย
- 3) นำส่งไปด้นโดยการใส่สะดึงขนาดใหญ่ แล้วเก็บริมผ้า
- 4) ทำการเก็บริมให้ได้ขนาดที่ต้องการ
- 5) ทำการสอยริมผ้า นำไปซัก แล้วนำส่งให้ลูกค้า

# ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านอุตสาหกรรม)

เทศบาลตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



## กลุ่มอาชีพผลิตผ้ามัดย้อม

- 151 หมู่ 10 ตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ติดต่อ : คุณสุมินตรา รักราช โทร : 035 565369, 081-7516381

## ขั้นตอนและวิธีการทำ

การมัดย้อม เป็นการมัด ผูก เย็บ หนีบ หรือเป็นการ “กั้นสี” ในส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้าที่ผู้ย้อมไม่ต้องการให้เกิดสีที่จะย้อมในครั้งนั้นๆ โดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น เหยียด เชือกปอ เชือกฟาง ไม้หนีบ ด้ายหรือถุงพลาสติกมาเป็นวัสดุช่วยในการกั้นสี ร่วมกับการม้วน พับ จับจีบ ขยำ หรือเย็บผ้า ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ของลายที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการออกแบบสี และการผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันของผู้ย้อม โดยเรียกว่าการสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีนี้ว่า “ผ้ามัดย้อม”

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านเกษตรกรรม)

เทศบาลตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชื่อผู้ประกอบการ/กลุ่ม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ คุณวินัย ประสิทธิ์ผล

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ข้าวไรเบอร์รี่

ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ 2 (บ้านกระเจัน) ตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 090-441-5993

คือการทำเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ต้องไม่มีสารพิษ หรือสารเคมี ตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม และมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูง อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิต และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

# ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านศิลปกรรม)

เทศบาลตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชื่อผู้ประกอบการ/กลุ่ม : ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย ครูสมบุญ นาคือนุรักษ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดนตรีไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 12 หมู่ 1 (บ้านหนองอโศก) ตำบลกระเจัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 035-460525

**ประวัติความเป็นมา** ครูสมบุญ นาคือนุรักษ์ เป็นครูดนตรีไทยเกษียณที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องดนตรีไทย สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลายประเภท มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของเครื่องดนตรีไทย จึงได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทยขึ้น ซึ่งมีสมาชิกชมรมประมาณ 10-20 คน เป็นเด็กและเยาวชนในตำบลกระเจันและตำบลใกล้เคียง หากมีกิจกรรมหรืองานประเพณีในชุมชนทางชมรมจะมีการแสดงดนตรีไทยร่วมงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการฝึกการแสดงออกของชมรมอีกทางหนึ่งด้วย

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านการแพทย์ไทย)

เทศบาลตำบลกระเจัน อำเภ่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชื่อผู้ประกอบการ/กลุ่ม นายอมรเทพ ประเสริฐสุโข

ประเภทผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย

ที่อยู่ 12 หมู่ 5 ต.กระเจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เบอร์โทร 035-460525

**ประวัติความเป็นมา** นายอมรเทพ ประเสริฐสุโข สืบทอดการรักษาแบบแพทย์แผนไทยมาจากบิดา โดยรักษาโรคเบื้องต้นในชุมชน เช่น การกวาดยาในเด็กเล็ก ยาแก้ไขหวัด การแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกด้วย

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านขนมอาหารไทย)

เทศบาลตำบลกระเจียน อำเภอร่องทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชื่อผู้ประกอบการ/กลุ่ม : กลุ่มขนมไทย นางพะเยาว์ รักราชภูรี

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ขนมไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ 9 (บ้านกระเจียน) ตำบลกระเจียน อำเภอร่องทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 087-1606999

ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่างานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมบางชนิดจำเป็นต้องใช้กำลังคนอาศัยเวลาในการทำพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นขนบประเพณี เป็นต้นว่า ขนมงาน เนื่องในงานแต่งงาน ขนมพื้นบ้าน โดยกลุ่มขนมไทยตำบลกระเจียน เกิดขึ้นจากการร่วมตัวของคนในชุมชน เวลามีกิจกรรม งานประเพณี จะร่วมกันทำขนม โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด